

Số: /BC-UBND

Tháp Mười, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
**Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới,
cắm mốc và quản lý biên giới năm 2023**

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Công văn số 1484/STTTT-TTBCXB ngày 02/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp về việc báo cáo công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Huyện xác định thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng và công tác đối ngoại, có nhiệm vụ quảng bá về văn hoá, lịch sử, con người, tiềm năng của huyện; đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch. Trong năm, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai đến các ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông và công tác biên giới lãnh thổ¹; Kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, UBND huyện đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, viết tin, bài, xây dựng nhiều video, clip về huyện. Trong năm, đã viết và đưa 12 tin và 06 bài phát trên hệ thống truyền thanh, trang tin điện tử, Fanpage huyện, tuyên truyền lồng ghép qua các Hội nghị, hội thảo, sự kiện, triển lãm của huyện, đặc biệt tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm ảnh cấp quốc gia về đề tài Biển Đảo quê hương “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II – năm 2023 trên Trang thông tin điện tử của huyện thu hút hơn 2000 lượt tiếp cận, tuyên truyền quảng bá về hình ảnh và con người Tháp Mười để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thu hút khách du lịch đến tham quan, du lịch². Bên cạnh đó, thực hiện tốt tuyên truyền cổ động, tổ chức các đợt chiếu phim, treo pa nô, áp phích tuyên truyền về vị trí, vai trò, chủ quyền biển đảo và đường biên giới của nước ta.

¹ Công văn số 3781/UBND-VX ngày 29/5/2023 về việc triển khai Kế hoạch truyền thông đối ngoại tỉnh Đồng Tháp năm 2023; Công văn số 3027/UBND-VX ngày 27/4/2023 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam.

² Công tác Truyền hình nhân dân xây dựng video <http://nhandantv.vn/19-15-d-den-thuong-ngoan-canh-dong-hoa-sen-go-thap-d232659.htm>; <http://nhandantv.vn/1-1750-diem-den-dong-sen-thap-muoi-d191225.htm>.

Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác đối ngoại, biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới; giúp người dân nắm rõ các thông tin đối ngoại, về tình hình biên giới, biển đảo để cùng chung tay đẩy lùi các thông tin xấu độc, xuyên tạc trên các mạng xã hội, ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới được các cơ quan đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện tốt. Các hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội; hiệu quả đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch.

2. Hạn chế

Các hoạt động thông tin tuyên truyền ở một số ngành, xã, thị trấn chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục; việc ứng dụng công nghệ mới vào phục vụ công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc còn chậm.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới theo định hướng của tỉnh.

- Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tiến hành công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc theo cơ chế trao đổi thông tin.

- Thường xuyên kiểm tra công tác tuyên truyền ở các ngành, xã, thị trấn, tăng cường ứng dụng công nghệ mới vào công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa người Tháp Mười đến bạn bè trong nước, quốc tế nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các video, clip về huyện đăng tải trên Trang tin, Fanpage của huyện, xã, thị trấn, Trang mạng xã hội như Zalo, Youtube,...

Trên đây là Báo cáo công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng VH&TT huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC(Thiên).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hiệp